

บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 มี นิตยสารต้นฉบับ 3 เรื่อง คือ การใช้ยาลิวโพลีคซาลินเพื่อลด ความเสี่ยงของการเกิดไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โดย วิมลศิริ ชมา ถุภช และคณะ พบว่า อัตราการเกิดไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ของผู้ป่วยที่ได้รับยาลิวโพลีคซาลินต่ำกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีนิตยสารต้นฉบับของ ปราดณี อ่อนศรี เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณลักษณะทางจริยธรรมของ พยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ได้กล่าวถึง คุณลักษณะ ทางจริยธรรมของพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญและพึงมีตามจรรยาบรรณ วิชาชีพพยาบาล และเรื่องการศึกษาการเกิดประสาทรูเลือดของ ผู้ปฏิบัติการณ์ในอากาศ กองทัพอากาศ โดย สุชาลินี ศรีนุ่น และคณะ ได้ศึกษาความชุกของระดับการได้ยินที่ผิดปกติที่ความถี่สูง ประเมิน สิ่งแวดล้อมการทำงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงานกับระดับการได้ยิน

บทความพิเศษ 2 เรื่อง เรื่องแรกหลักการในการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า โดย ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ พบว่า อุบัติเหตุของใบหน้าและกระดูกใบหน้าหักเป็นอุบัติเหตุที่พบ ได้บ่อย การมี Angiogram จะช่วยลดความสูญเสียจากการมีภาวะ เลือดออกมากได้ การพัฒนาของการรักษาทั้งการมี miniplate ที่มีขนาดเล็กลงในการยึดกระดูก การใช้ endoscope จะทำให้การ

รักษาได้ผลดีขึ้น มีภาวะแทรกซ้อนน้อยลง และเรื่อง **The Update of Brown Adipose Tissue in Adult Human: Possible Target to Battle Obesity?** โดย จิตรวีณา มหาศิเต พบว่า การทำงานของไขมันสีน้ำตาลจะลดลงสัมพันธ์กับน้ำหนักที่มากขึ้น หรืออายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าไขมันสีน้ำตาล ในผู้ใหญ่สามารถถูกกระตุ้นและฟื้นฟูให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งเมื่อ มีปัจจัยที่เหมาะสม และปกติกะ โดย บุญเติม แสงดิษฐ เรื่อง **ประสบการณ์การทำงานเวชกรรมป้องกัน 17 ปีที่กรมแพทย์ทหารบก** คณะบรรณาธิการฯ นำเวชสารแพทย์ทหารบก ลงในเว็บไซต์ ThaiJo (Thai Journal Online) ซึ่งเป็นระบบวารสารออนไลน์ สมาชิกสามารถ submit บทความที่จะตีพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์ และกระบวนการก่อนรับตีพิมพ์จะถูกประเมินโดย peer review โดยผ่านทางระบบออนไลน์เช่นกัน สมาชิกสามารถ download บทความในเวชสารแพทย์ทหารบก รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (pdf) จากเว็บไซต์ ของ ThaiJo (www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj) และที่ เว็บไซต์ www.rtamedj.pmk.ac.th นอกจากนี้ การค้นหาผู้พิมพ์ และเรื่องที่ถูกตีพิมพ์ สามารถสืบค้นได้จาก อินเทอร์เน็ต นับเป็นก้าวใหม่ของเวชสารแพทย์ทหารบกที่จะก้าว สู่การเปลี่ยนแปลงในปีใหม่ 2556

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พ.อ. รศ. กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ

